

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
หมายเลข ๗๕๖๖
วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๑.๑๖ น.
คณบดีคณะแพทยศาสตร์อุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ๗๐%
ถนนประชาชื่นมิตร อต ๕๗๐๐๐ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ 2561



ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐๒๓๗

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๓๐๒๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานปัญหาและข้อหารือ กรณีหน่วยตรวจสอบ ได้มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนงาน/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว รายการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการนำสายไฟและสายเคเบิลลงดิน ซึ่งเกิดปัญหาความไม่พร้อม ด้านแบบรูปรายการ หน่วยดำเนินการไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบและประมาณราคา หรือไม่ได้มีการกิจ/อำนาจหน้าที่โดยตรงตลอดจนปัญหา ข้อขัดข้องในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาทรัพย์สินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งอาจดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นโครงการที่ได้รับแจ้งเฉพาะวงเงินงบประมาณ ไม่มีแบบรูปรายการประกอบในใบแจ้งงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งงบประมาณ ดังนั้น หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีความประสงค์จะดำเนินแผนงาน/โครงการในลักษณะดังกล่าว ในปีต่อไป กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. ให้พิจารณาถึงความจำเป็นของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และต้องเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๒. ให้ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ อย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติก่อนดำเนินการ อาทิ หน่วยดำเนินการมีการกิจหรืออำนาจหน้าที่โดยตรง บุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินการ ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ ความพร้อมด้านแบบรูปรายการ และประมาณราคา

๓. ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ ความมั่นคง โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งมีแนวทางการบริหารจัดการโครงการหรือการโอนทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

/๔. ให้ดำเนิน...

๔. ให้ดำเนินการตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด และปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของจังหวัดอุดรดิตถ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของกระทรวงมหาดไทยข้างต้น ทั้งนี้ อำเภอกุดอำเภอกขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมิทธิ์ เกิดกล้า)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๙๗๗

ต่อ มท. ๒๑๙๓๙

นาย พิน

ยพ ๐๑๔ ๒ ๖ มิ.ย. ๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๐๕๕



ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
8027
๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขรับ 3944
๗ มิ.ย. 2561

เรื่อง การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 เรียน หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
 อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๘๙๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผน โดยยึดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด และให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานปัญหา และข้อหารือ กรณีหน่วยตรวจสอบได้มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนงาน/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว รายการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการนำสายไฟและสายเคเบิลลงดิน ซึ่งเกิดปัญหาความไม่พร้อม ด้านแบบรูปรายการ หน่วยดำเนินการไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบและประมาณราคา หรือไม่ได้มีการกิจ/อำนาจหน้าที่โดยตรงตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาทรัพย์สินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งอาจดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นโครงการที่ได้รับแจ้งเฉพาะวงเงินงบประมาณ ไม่มีแบบรูปรายการประกอบในใบแจ้งงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งงบประมาณ ดังนั้น หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีความประสงค์จะดำเนินแผนงาน/โครงการในลักษณะดังกล่าว ในปีต่อไป จึงขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. ให้พิจารณาถึงความจำเป็นของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และต้องเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหาย หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๒. ให้ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ อย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติก่อนดำเนินการ อาทิ หน่วยดำเนินการมีการกิจหรืออำนาจหน้าที่โดยตรง บุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินการ ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ ความพร้อมด้านแบบรูปรายการ และประมาณราคา

/๓. ให้คำนึงถึง...

๓. ให้คำนึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคง โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง มีแนวทางการบริหารจัดการโครงการหรือการโอนทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน สืบไป

๔. ให้ดำเนินการตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด และปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐, ๕๐๕๒๖